

สุนัขสายพันธุ์เม็กซิกัน แฮร์เลสดีอก | Xoloitzcuintli



สุนัขสายพันธุ์เม็กซิกัน แฮร์เลสดีอก (Xoloitzcuintli)

เม็กซิกัน แฮร์เลสดีอก Xoloitzcuintli ซึ่งบางครั้งอาจถูกเรียกว่า Mexican Hairless หรือเพียงแค่อโซโล Xolo อาจสืบเชื้อสายมาจากสุนัขตัวแรกที่ตั้งถิ่นฐานในทวีปอเมริกาเหนือ

ในเม็กซิโกและอเมริกากลางซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของพวกมัน เม็กซิกัน แฮร์เลสดีอกเป็น “แพทย์” ที่ได้รับความนิยม – ความร้อนที่ร่างกายปล่อยออกมาช่วยปกป้องผู้ที่เป็โรคข้ออักเสบและโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆ คนก็ยังชอบนอนกอดพวกมันอยู่ทุกวันนี้!

แม้ว่าสุนัขพันธุ์แท้เหล่านี้จะค่อนข้างหายาก แต่คุณอาจพบพวกมันในที่พักริมและหน่วยกู้ภัย อย่าลืมรับเลี้ยงดูพวกมันล่ะ

เม็กซิกัน แฮร์เลสติก Xoloitzcuintli ซึ่งบางครั้งอาจถูกเรียกว่า Mexican Hairless หรือเพียงแค่อโซโล Xolo อาจสืบเชื้อสายมาจากสุนัขตัวแรกที่ตั้งอู้งเท้าในทวีปอเมริกาเหนือ

ประวัติสุนัขพันธุ์เม็กซิกัน แฮร์เลสติก (Xoloitzcuintli)

แตกต่างจากสุนัขที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์หรือผสมสองสายพันธุ์ขึ้นไป Xolo ถือเป็นสายพันธุ์ธรรมชาติซึ่งอาจเป็นผลมาจากการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นเอง เป็นเวลาหลายศตวรรษ สายพันธุ์นี้หล่อหลอมด้วยการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ไม่ใช่โดยฝีมือมนุษย์

หลักฐานทางโบราณคดีชี้ให้เห็นว่าบรรพบุรุษของ Xolo เป็นสุนัขที่ติดตามผู้อพยพทั่วดินแดน Bering ซึ่งตอนนี้จมอยู่ใต้น้ำจากเอเชียสู่โลกใหม่ สุนัขที่เรารู้จักในขณะนี้ในชื่อ Xoloitzcuintli ใช้ชื่อของพวกเขาจากเทพเจ้า Aztec Xolotl เทพเจ้าแห่งไฟและการคุมกันคนตายสู่นรกและ "itzcuintli" คำ Aztec สำหรับสุนัข มีการกล่าวกันว่าสุนัข Xolotl เหล่านี้มีพลังในการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประสิทธิภาพในกรณีของโรคหอบหืด โรคไขข้อ และนอนไม่หลับ ในชีวิตพวกเขาขับไล่วิญญาณชั่วร้ายและผู้บุกรุกและเชื่อว่าพวกเขาจะทำหน้าที่เป็นผู้นำทางสำหรับคนตายขณะที่พวกเขาเดินทางจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้า น่าเสียดายที่งานมรดกที่นั่นมักจะเกี่ยวข้องกับการเสียสละเพื่อติดตามผู้ตาย แม้จะโชคดีน้อยกว่าที่ Xolo ก็ถือว่าเป็นอาหารที่ดีเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม พวกเขาเติบโตและผ่านช่วงเวลาแห่งความนิยม เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2430 เป็นครั้งแรกที่สายพันธุ์นี้ได้รับการยอมรับจาก American Kennel Club ซึ่งในขณะนั้นเรียกพวกเขาว่าเม็กซิกันแฮร์เลส สุนัขเม็กซิกันชื่อ Mee Too เป็น Xolo ตัวแรกที่จดทะเบียนกับ AKC หลังจากความสนใจครั้งแรกนั้น ก็ไม่ค่อยมีใครได้ยื่นจากสายพันธุ์นี้ ยกเว้นในช่วงเวลาสั้น ๆ ในสปีดไลท์ในปี 1940 เมื่อสุนัขชื่อ Chinito Jr. กลายเป็น Xolo ตัวแรกและตัวเดียวที่ได้แชมป์ AKC ร้านขายสัตว์เลี้ยงแมวจะไม่สามารถเก็บสุนัขไว้ในสต็อกได้ ศิลปินชาวเม็กซิกัน Diego Rivera และ Frida Kahlo วาดภาพพวกเขาในงานศิลปะ แม้ว่าแฟชั่นจะไม่แน่นอน และ Xolo ก็หลุดพ้นจากสายตาก็อีกครั้ง มากเสียจน AKC ยกเลิกการลงทะเบียนในปี 1959

สายพันธุ์อาจหายไปโดยสิ้นเชิง แต่แฟน ๆ ได้นำมันกลับมาจากการสูญพันธุ์ วันนี้ถือเป็นสมบัติของชาติในเม็กซิโก และได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสุนัขแห่งปีในปี 2010 เป็นที่รู้จักว่ามีอยู่ประมาณ 30,000 แห่งทั่วโลก American Kennel Club นำสายพันธุ์นี้กลับคืนสู่สภาพเดิมในปี 2554 ปัจจุบัน Xolo อาศัยอยู่ที่จุดตัดของความหายากและความนิยม

ไฮไลท์สุนัขพันธุ์เม็กซิกัน แฮร์เลสติก

- Xolo มีสามขนาดที่แตกต่างกัน ดังนั้นสายพันธุ์นี้จึงสามารถปรับให้เข้ากับบ้านทุกประเภท
- มีถิ่นกำเนิดในเม็กซิโกและอเมริกากลาง Xolo ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม Mexican Hairless
- เชื่อกันว่า Xolo มีมาตั้งแต่สมัยก่อนอารยธรรมพรีโคลัมเบียน

- แม้ว่าพวกเขาจะรู้จักกันในนามสายพันธุ์ที่ไม่มีขน แต่ Xolo ก็มีหลากหลายแบบเคลือบ
- ตัวของ Xolo นั้นยาวกว่าตัวสูงเล็กน้อย
- นอกจากจะเป็นเพื่อนที่ดีแล้ว Xolo ยังเป็นสุนัขเฝ้าบ้านอีกด้วย
- เสื้อคลุมขนสัตว์ที่ไม่มีขนของ Xolo ทำให้พวกเขารู้สึกอบอุ่นเมื่อสัมผัส แม้ว่าอุณหภูมิร่างกายของ Xolo จะไม่สูงกว่าสุนัขตัวอื่นๆ ก็ตาม
- Xolo ได้รับการยอมรับจาก American Kennel Club ในปี 2011 ในฐานะสมาชิกของ Non-Sporting Group
- มี Xolo น้อยกว่า 1,000 แห่งในสหรัฐอเมริกา โดยมีประมาณ 30,000 แห่งทั่วโลก
- Xolo ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้แม้ว่าร่างกายที่ไม่มีขนจะมีโอกาสน้อยที่จะกระตุ้นการแพ้ในบุคคลที่อ่อนแอ
- Xolo สามารถขับเหยื่อที่แข็งแรงและมีแนวโน้มที่จะไล่ตามสัตว์อื่นๆ



ข้อมูลทั่วไปของสุนัขพันธุ์เม็กซิกัน แฮร์เลสดีด็อก Xoloitzcuintli

พุดชื่อของพวกเขาแบบนี้: “show-low-eats-queent-lee” หรือแค่ย่อชื่อให้สั้นลงเป็น “โชว์ต่ำ” ไม่ว่าคุณจะเรียกพวกเขาว่าอะไร คุณจะต้องฟังกับรูปลักษณะที่ไม่ธรรมดาและบุคลิกที่สงบแต่เอาใจใส่

เมื่อมองแวบแรก และบางครั้งอาจมองที่สองและสาม Xolo อาจไม่มีรูปลักษณะที่น่าดึงดูดใจสำหรับทุกคน คิ้วขน ตา เหล่ หูจางดาวเทียม โมฮอว์กผ่าส่วนบนของศีรษะ และหางเหมือนหนู ไม่ต้องพูดถึงตัวที่ไม่มีขนส่วนใหญ่ ทำให้ Xolo เป็นสุนัขที่ไม่ค่อยมีเสน่ห์แบบสากล จำพวกทอง. ยกเว้นคนที่เห็นค่าความแตกต่างที่ทำให้สุนัขเหล่านี้โดดเด่นกว่าสุนัขตัวอื่นๆ

เมื่อมองเข้าไปใกล้ๆ คุณจะเห็นสุนัขตัวหนึ่งที่ผอม แข็งแรง และมีกล้ามเนื้อแข็งแรง โดยมีลำตัวยาวกว่าความสูงเล็กน้อย กะโหลกรูปลิ้นค้อยๆ ระบายไปที่ปากกระบอกปืน การแสดงออกคือสุนัขที่ฉลาดและมีชีวิตชีวาซึ่งคิ้วจะย่นเมื่อให้ความสนใจกับบางสิ่งบางอย่าง ดวงตารูปอัลมอนต์มีตั้งแต่สีเหลืองจนถึงสีดำ หูที่ใหญ่ตั้งตรงมีเนื้อสัมผัสที่บางและละเอียดอ่อนอย่างหยาบๆ ลูกสุนัขอาจมีร่างกายที่ยาวขึ้น แต่เมื่อเติบโตในผิวหนัง ร่างกายก็จะเรียบขึ้น ทำเป็นพังผืด หางยาวและละเอียด

Xolo มีข้อดีที่อาจบดบังด้วยรูปลักษณะที่ไม่ธรรมดา มีสามขนาด – เล็ก กลาง และใหญ่ – และมีบุคลิกที่สงบและ

ต้องการการออกกำลังกายในระดับปานกลาง นี่คือสุนัขที่จะไม่วิ่งหนีคุณ อย่างไรก็ตาม ความจริงยังคงมีอยู่ว่า Xolo เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่มีแรงผลักดันในการไล่ตามสัตว์อื่นๆ รวมถึงแมวของเพื่อนบ้าน และธรรมชาติที่แน่นแฟ้นและปกป้อง กล่าวอีกนัยหนึ่ง พวกเขาสามารถหากิน ตีอรั้น และมีแนวโน้มที่จะกัดก่อน ตามคำถามในภายหลังว่าพวกเขาคิดว่ามนุษย์กำลังตกอยู่ในอันตรายหรือไม่

คุณอาจคิดว่าร่างกายหัวโล้านของ Xolo ทำให้พวกเขาแพ้ง่าย แต่การไม่มีขนเพียงอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ทำให้คุณดมและจาม อาจมีโอกาสน้อยที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่ เป็นโรคมะเร็งผิวหนัง แต่พวกเขายังคงก่อให้เกิดสะเก็ดผิวหนัง น้ำลาย และปัสสาวะ ซึ่งทั้งหมดนี้มีสารก่อภูมิแพ้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้พบกับ Xolo หลายคนก่อนที่จะนำมาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ตอบสนองต่อพวกเขา

Xolo ไม่ใช่สุนัขที่ง่ายต่อการกลับบ้านหากคุณตัดสินใจว่ามันไม่เหมาะกับคุณ ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการสุนัขที่มีลักษณะผิดปกติเช่นนี้ แต่ถ้าคุณชอบความคิดที่จะมีกระดิกน้ำร้อนที่มีชีวิตซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการรักษาและการขับไล่วิญญาณชั่วร้าย Xolo อาจเป็นสุนัขของคุณ

ขนาดสุนัขพันธุ์เม็กซิกัน แฮร์เลสดีอก

Xolo มีสามขนาด: ของเล่น (สูงอย่างน้อย 10 ถึง 14 นิ้วที่ไหล่), ขนาดเล็ก (สูงมากกว่า 14 ถึง 18 นิ้ว) หรือขนาดมาตรฐาน (สูงมากกว่า 18 ถึง 23 นิ้ว) น้ำหนักของพวกเขายู่ในช่วง 10 ถึง 50 ปอนด์

ลักษณะนิสัยสุนัขพันธุ์เม็กซิกัน แฮร์เลสดีอก

Xolo โตเต็มวัยเป็นสุนัขที่สงบ ห่างเหินกับคนแปลกหน้า แต่เอาใจใส่ครอบครัว พวกเขา มักจะเลือกคนคนหนึ่งเป็น คนโปรด แต่อย่าจำกัดความรักต่อสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ การเดินทุกวันหรือเวลาเล่นอย่างกระฉับกระเฉงใน สนามหญ้าที่มีรั้วรอบขอบชิดนั้นสามารถตอบสนองความต้องการในการออกกำลังกายได้ ในช่วงเวลาที่เหลือ พวกเขาจะสนุกกับการนอนอาบแดดหรือนอนกอดคุณเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น นาดิตตัวไปกับคุณทุกเมื่อที่ทำได้ พวกเขาไม่ชอบ ถูกทิ้งให้อยู่บ้านคนเดียว

Xolo เป็นสุนัขเฝ้าบ้านที่ยอดเยี่ยม และจะเตือนคุณถึงสิ่งที่น่ากังวล พวกเขาไม่ใช่คนหาที่สร้างความรำคาญ อย่างไรก็ตาม หากพวกเขาส่งเสียงออกไป ก็เป็นความคิดที่ดีที่จะดูว่าอะไรที่รบกวนพวกเขา Xolo ระวังคนแปลกหน้าและไม่ใช้สุนัขประเภทที่จะผูกมิตรกับคนนอกครอบครัวได้อย่างง่ายดาย พวกมันยังมีอาณาเขตต่อสัตว์อื่นๆ ที่เข้ามาใน ที่ดินของพวกมันด้วย Xolo ที่ไม่ค่อยมีการเข้าสังคมอาจก้าวร้าวต่อคนหรือสุนัขที่พวกเขาไม่รู้จัก

นำ Xolo มาใช้ด้วยความสม่ำเสมอและโครงสร้าง ฝึกโดยใช้เทคนิคการเสริมแรงเชิงบวกอย่างอ่อนโยน แล้วสุนัขที่ ฉลาดและอ่อนไหวนี้จะเรียนรู้สิ่งที่คุณชอบและไม่ชอบได้อย่างรวดเร็ว เมื่อพวกเขาารู้แล้ว การขำเสียงมองอย่างเข้มงวดก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เจ้าของสุนัขที่ไม่มีประสบการณ์สามารถจัดการได้ง่ายโดย สายพันธุ์นี้ อย่างไรก็ตาม Xolo อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการจับเวลาครั้งแรก

Xolo ยังแข็งแรงมาก การไต่รั้วสูง 6 ฟุตไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับ Xolo ที่โตเต็มวัย และแม้แต่ลูกสุนัขก็สามารถปีนด สีเสดกันข้ามรั้วสูงสามฟุตได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลานของคุณมีหลักฐานการหลบหนี

ลูกสุนัขมีความกระฉับกระเฉงและสามารถทำลายล้างได้หากพวกเขาไม่ยุ่งอยู่กับการเล่นและการฝึกฝน เมื่อโตเต็มที่ แล้ว พวกมันก็เริ่มที่จะเป็นสุนัขที่กลมกล่อมซึ่งเป็นแบบอย่างของสายพันธุ์

อารมณ์ได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ รวมทั้งการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การฝึกอบรม และการขัดเกลาทางสังคม ลูกสุนัขที่มีนิสัยดีมีนิสัยดีและขี้เล่น เต็มใจที่จะเข้าหาผู้คนและดูแลพวกมัน

เช่นเดียวกับสุนัขทุกตัว Xoloitzcuintli ต้องการการเข้าสังคมตั้งแต่นั้นๆ เช่น การได้พบปะผู้คน สถานที่ท่องเที่ยวเสียง และประสบการณ์ต่างๆ มากมาย เมื่อพวกเขาโตขึ้น การขัดเกลาทางสังคมช่วยให้แน่ใจว่าลูกสุนัข Xoloitzcuintli ของคุณเติบโตขึ้นมาเป็นสุนัขที่มีความรอบรู้ การลงทะเบียนเรียนในชั้นอนุบาลลูกสุนัขเป็นการเริ่มต้นที่ดี การเชิญผู้มาเยี่ยมเยียนเป็นประจำ และพาพวกเขาไปที่สวนสาธารณะที่พลุกพล่าน ร้านค้าที่อนุญาตให้นำสุนัขเข้ามาได้ และการเดินเล่นสบายๆ เพื่อพบกับเพื่อนบ้านจะช่วยขัดเกลาทักษะทางสังคมของพวกเขา

สุขภาพสุนัขพันธุ์เม็กซิกัน แฮร์เลสดีอก

Xoloitzcuintli ดูเหมือนจะเป็นสายพันธุ์ที่แข็งแรง แม้ว่าเช่นเดียวกับสุนัขทุกตัว คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับการฉีดวัคซีนและถ่ายพยาธิก่อนที่คุณจะพาพวกเขากลับบ้าน

แม้ว่า Xolo จะไม่เป็นที่รู้จักว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นโรคทางพันธุกรรมร้ายแรง แต่ก็มีลักษณะบางอย่างที่อาจส่งผลกระทบต่อรูปลักษณ์และวิธีที่คุณดูแลเขา ประการแรกคือไม่มีขน Xolo ต้องการการปกป้องจากแสงแดดและจากสภาพอากาศที่หนาวจัด ทาครีมกันแดดสูตรสำหรับสุนัขให้ทั่วร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสุนัขเป็นสีอ่อน และอย่าทิ้งไว้กลางแจ้งเป็นเวลานาน เว้นแต่จะมีที่ร่มสำหรับหลบแสงแดด ในสภาพอากาศที่หนาวจัดหรือเต็มไปด้วยหิมะ พวกเขาจะชื่นชอบเสื้อกันหนาวหรือเสื้อโค้ทเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น ในร่ม ปล่อยให้ Xolo เปลือยกายเพื่อไม่ให้ร้อนเกินไปหรือสร้างปัญหาผิวจากการปกปิดรูขุมขน ขาวดีก็คือผิวที่แข็งของพวกมันจะหายเร็วหากถูกบาดหรือถลอก

อีกแง่มุมที่น่าสนใจของ Xolo คือไม่มีขนและฟันมีความเชื่อมโยงทางพันธุกรรม Xolo ที่ไม่มีขนในวัยผู้ใหญ่จำนวนมากไม่มีฟันกรามน้อย ซึ่งก็คือ bicuspid ซึ่งอยู่ระหว่างเขี้ยวกับฟันกราม สิ่งนี้ไม่กระทบต่อความสามารถในการกินและไม่ผิดในเวทีการแสดง Xolo เคลือบมีฟันเต็ม

การเลี้ยงดูสุนัขพันธุ์เม็กซิกัน แฮร์เลสดีอก

เล็มเล็บที่โตเร็วของ Xolo ทุกสัปดาห์ หากคุณสามารถได้ยินพวกมันคลิกบนพื้น แสดงว่ามันยาวเกินไป ก่อนหน้านี้คุณแนะนำ Xoloitzcuintli ของคุณกับการตัดแต่งเล็บ ประสบการณ์สำหรับคุณทั้งคู่จะเครียดน้อยลง

แปรงฟันอย่างน้อยสองหรือสามครั้งต่อสัปดาห์ ทุกวันจะดีกว่า เพื่อขจัดคราบหินปูนและแบคทีเรีย เริ่มต้นเมื่อลูกสุนัขของคุณยังเด็กเพื่อให้พวกมันชินกับมัน

ติดตามการไปพบแพทย์ประจำปีเพื่อตรวจสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี

ในขณะที่คุณดูแลขน ให้ตรวจดูแผล ผื่น หรือสัญญาณของการติดเชื้อ เช่น รอยแดง อ่อนโยน หรือการอักเสบที่ผิวหนัง ในหู จมูก ปาก และตา และที่เท้า หูควรมีกลิ่นหอม ปราศจากขี้ผึ้งหรือสิ่งสกปรกภายในมากเกินไป และดวงตาควรใส ไม่มีรอยแดงหรือของเหลวไหลออก การสอบรายสัปดาห์อย่างถี่ถ้วนจะช่วยให้คุณระบุปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

การให้อาหารสุนัขพันธุ์เม็กซิกัน แฮร์เลสดีอก

ปริมาณที่แนะนำต่อวัน: ขึ้นอยู่กับขนาดของ Xolo พวกเขาควรกินอาหารสุนัขคุณภาพสูง 5/8 ถึง 1.75 ถ้วยต่อวัน โดยแบ่งเป็นสองมื้อ

ปริมาณอาหารที่สุนัขโตเต็มวัยของคุณกินเข้าไปนั้นขึ้นอยู่กับขนาด อายุ การสร้าง เมตาบอลิซึม และระดับกิจกรรม สุนัขเป็นปัจเจก เช่นเดียวกับคน และไม่จำเป็นต้องได้รับอาหารในปริมาณเท่ากัน เกือบจะเป็นไปไม่ได้บอกว่า สุนัขที่กระตือรือร้นต้องการมากกว่าสุนัขที่นอน คุณภาพของอาหารสุนัขที่คุณซื้อยังสร้างความแตกต่าง ยิ่งอาหารสุนัขดีเท่าไร อาหารสุนัขก็จะยิ่งไปหล่อเลี้ยงสุนัขของคุณได้มากขึ้นเท่านั้น และคุณจะต้องเขย่าขามของสุนัขให้น้อยลง

การให้อาหาร Xoloitzcuintli มากเกินไปเป็นเรื่องง่าย แต่โรคอ้วนสามารถทำให้เกิดความเครียดต่อข้อต่อได้ ดังนั้นจึงไม่ควรปล่อยให้สุนัขของคุณ ระวัง Xoloitzcuintli ผู้ใหญ่ของคุณให้อยู่ในสภาพดีโดยการวัดปริมาณอาหารของพวกเขา และให้อาหารพวกเขาวันละสองครั้งแทนที่จะทิ้งอาหารไว้ตลอดเวลา หาก你不แน่ใจว่าพวกเขาจะมีน้ำหนักเกินหรือไม่ ให้ทดสอบจริงกับพวกเขา วางมือบนหลัง นิ้วหัวแม่มือไปตามกระดูกสันหลัง โดยให้นิ้ววางลง คุณน่าจะรู้สึกได้ แต่ไม่เห็นซี่โครงของมันโดยไม่ต้องกดแรงๆ หากคุณทำไม่ได้ พวกเขาต้องการอาหารน้อยลงและออกกำลังกายมากขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้อาหาร Xoloitzcuintli ของคุณ โปรดดูแนวทางของเราในการซื้ออาหารที่เหมาะสมให้อาหารลูกสุนัขของคุณและให้อาหารสุนัขโตของคุณ

สีขนและการดูแลสุนัขพันธุ์เม็กซิกัน แฮร์เลสดีอก

Xolo ที่ไม่มีขนมีผิวที่เรียบแต่แข็งแรงซึ่งแนบสนิทกับร่างกาย มีขนเล็กๆ น้อยๆ ประดับประดาอยู่ที่ส่วนบนของศีรษะ เท้า และส่วนที่สามของหางจนถึงปลาย Xolo เคลือบถูกปกคลุมด้วยขนสั้นเรียบและแน่นสนิท ในทั้งสองพันธุ์ผมอาจมีสีอะไรก็ได้ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นสีดำ เทา-ดำ กระดำนขนวน สีแดง ดับหรือสีบรอนซ์ Xolo บางตัวมีจุดและเครื่องหมายสีขาว

คุณอาจคิดว่าสุนัขไม่มีขนต้องการการดูแลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย แต่คิดใหม่อีกครั้ง เป็นความจริงที่ Xolo มักจะทำความสะอาดตัวเองเหมือนแมวและไม่น่าจะได้รับหมัด แต่เนื่องจากพวกมันขับเหงื่อผ่านผิวหนังและอุ้งเท้า การรักษาพื้นที่เหล่านั้นให้สะอาดอยู่เสมอ ล้างเท้าทุกสัปดาห์เพื่อให้แน่ใจว่าต่อมไขมันไม่อุดตัน

อาบน้ำสุนัขทั้งสองสัปดาห์ด้วยแชมพูสุนัขสูตรอ่อนโยน โดยปกติไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันหรือโลชั่นกับผิวหนัง เช็ดครีมกันแดดหลังจากที่สุนัขออกไปข้างนอกแล้ว

ความเป็นมิตรกับเด็กและสัตว์เลี้ยงอื่นของเม็กซิกัน แฮร์เลสดีอก

Xolo ที่เน้นครอบครัวสามารถเข้ากับเด็กได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาได้รับการเลี้ยงดูมาพร้อมกับพวกเขา พวกเขาไม่ใช่แฟนตัวยงของการดึงหูหรือหาง ดังนั้นควรดูแลการมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กเล็ก สอนบุตรหลานของคุณไม่ให้เข้าใกล้สุนัขในขณะที่พวกเขากำลังนอนหลับหรือรับประทานอาหารหรือพยายามนำอาหารของสุนัขออกไป สุนัขไม่ควรถูกทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแลเด็ก

Xoloitzcuintli สามารถเข้ากันได้ดีกับสุนัขและแมวตัวอื่นๆ หากพวกมันเติบโตมากับพวกมันด้วย อย่างไรก็ตาม พวกมันอาจเข้ากับสุนัขแปลกหน้าได้น้อยกว่า และเหยื่อชั้นสูงของพวกมันก็ชักจูงให้พวกมันไล่ตามแมวและสัตว์ขนยาวอื่นๆ ที่พวกเขาเห็นกลางแจ้ง

บทสรุปสุนัขพันธุ์เม็กซิกัน แฮร์เลสดีอก (Xoloitzcuintli)

ความสามารถในการปรับตัว ★ ★ ★

การปรับตัว ★ ★ ★ ★ ★

ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่เชื่อกันมานาน สุนัขสายพันธุ์ขนาดเล็กทุกสายพันธุ์อาจไม่เหมาะที่จะเลี้ยงในคอนโด เจ้าตัวเล็กมักมีพลังงานสูงและร่าเริง เป็นอุปสรรคสำหรับชีวิตในตึกสูง สุนัขสายพันธุ์ที่สามารถเลี้ยงในคอนโดต้องมีบุคลิกเงียบๆ พลังงานน้อย เป็นสุนัขสายพันธุ์ที่ค่อนข้างสงบ และสุภาพกับผู้อยู่อาศัยคนอื่นๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคุณสมบัติที่ดีในคอนโด

ความยากในการเลี้ยง ★

สุนัขบางสายพันธุ์อาจเลี้ยงง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น พวกมันอาจบางสายพันธุ์สามารถฝึกฝนค่อนข้างง่าย พวกเขายังมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะยอมรับความผิดพลาด หรือความไม่เข้ากันกับคุณบ้างในบางสถานการณ์ สุนัขสายพันธุ์ที่มีความอ่อนไหวสูง มีความคิดอิสระ หรือกล้าแสดงออก อาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับผู้เลี้ยงสุนัขมือใหม่ คุณจะต้องคำนึงความเข้ากันกับน้องหมาของคุณด้วย ก่อนที่จะเป็นเจ้าของน้องๆ

ความอ่อนไหว ★ ★ ★ ★ ★

สุนัขบางสายพันธุ์ตัวจะปล่อยให้การดำหนิที่ผ่านไปอย่างไม่มีหระ ในขณะที่บางสายพันธุ์ก็เก็บไว้ในใจ สุนัขที่มีความอ่อนไหวต่ำหรือที่เรียกว่า “วางง่าย” “อดทน” “ยืดหยุ่น” และแม้กระทั่ง “จิตใจเข้มแข็ง” สามารถอาศัยในบ้านที่มีเสียงดังวุ่นวาย เจ้าของที่เสียงดังหรือสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง หากคุณมีเด็กเล็กๆ ชอบจัดปาร์ตี้ เล่นในโรงรถ หรือมีชีวิตที่วุ่นวาย ไม่ควรเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่ความอ่อนไหวสูง

อยู่ตัวเดียวได้ ★

บางสายพันธุ์มีความผูกพันกับครอบครัวอย่างใกล้ชิดและมีแนวโน้มที่จะวิตกกังวลหรือตื่นตระหนกเมื่อเจ้าของทิ้งไว้ตามลำพัง สุนัขที่วิตกกังวลมีความสามารถที่ทลายล้างได้อย่างคาดไม่ถึง เช่น เห่า หอน กัดแทะ และก่อให้เกิดความโกลาหลขึ้นได้ สายพันธุ์เหล่านี้จะค่อนข้างสงบเมื่อสมาชิกในครอบครัวอยู่ที่บ้านในระหว่างวัน และสามารถพาสุนัขไปที่ทำงานได้

ทนอากาศหนาว ★ ★ ★

สายพันธุ์ที่มีขนสั้นมากและมีขนชั้นในหรือไขมันในร่างกายเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย มีความเสี่ยงที่จะเป็นหวัดเมื่ออยู่ในอากาศหนาว สุนัขที่มีความทนทานต่อความหนาวเย็นต่ำจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีอากาศอบอุ่น และควรมีเสื้อแจ็คเก็ตหรือเสื้อกันหนาวสำหรับอาศัยในสภาพอากาศที่หนาวเย็น

ทนอากาศร้อน ★ ★ ★

สุนัขสายพันธุ์ที่มีขนหนาสองชั้นมีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาในอากาศร้อนจัด เช่นเดียวกับสายพันธุ์ที่มีจุกมูกสั้น เช่น บูลด็อกหรือบ็อก เนื่องจากพวกมันจะระบายความร้อนได้ช้า หากคุณต้องการพันธุ์ที่อาศัยได้ในสภาพอากาศที่ร้อน สุนัขตัวโปรดของคุณจะต้องอยู่กับคุณในบ้านในวันที่อากาศร้อนหรือชื้น และจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อพาไปออกกำลังกายในที่ร้อน หรืออากาศร้อน

ความเป็นมิตรของสุนัขพันธุ์เม็กซิกัน แฮร์เลสดีอก

ความเป็นมิตร ★ ★ ★

เป็นมิตรกับครอบครัว ★ ★ ★ ★ ★

สุนัขบางสายพันธุ์อาจรักความเป็นส่วนตัวและมีนิสัยห่างเหิน ถึงแม้ว่าพวกมันจะได้รับการเลี้ยงดู ความรัก ความอบอุ่นเป็นอย่างดี ตั้งแต่ยังเป็นลูกสุนัข น้องอาจจะผูกพันใกล้ชิดกับคนคนเดียวและไม่แยแสกับคนอื่น สายพันธุ์อาจไม่ใช่ปัจจัยเดียว ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมิตรของน้องหมา สภาพแวดล้อมและคนรอบข้างก็มีส่วนทำให้ น้องรู้สึกสบายใจกับมนุษย์และผูกพันกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

เป็นมิตรกับเด็ก ๆ ★ ★ ★

การมีนิสัยอ่อนโยนกับเด็ก ๆ และแข็งแรงพอที่จะทนแรงจับได้หนัก ๆ และสามารถจับมากอดได้ และมีทัศนคติที่เพิกเฉยต่อการวิ่ง เสียงเด็กที่กรี๊ดร้องลั่นเป็นคุณลักษณะสำคัญที่ทำให้สุนัขเป็นมิตรกับเด็ก คุณอาจจะมองหว่าสายพันธุ์ไหนอยู่ในรายชื่อเหล่านี้ สุนัขพันธุ์บ็อกเซอร์ที่หน้าตาดีถือว่าเข้ากับเด็กได้ดี เช่นเดียวกับสุนัขพันธุ์อเมริกันสแตฟฟอร์ดเชียร์ (ซึ่งถือว่าเป็นสายพันธุ์พิทบูล) สุนัขตัวเล็ก ๆ บอบบาง และอาจอ่อนไหว เช่น ชิવાวา อาจไม่ใช่สุนัขที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวเสมอไป

การดูสุนัขที่ไม่เป็นมิตรกับเด็ก

**สุนัขทุกตัวมีบุคลิกนิสัยแตกต่างกันในแต่ละตัว การให้คะแนนของเราเป็นการสรุป และไม่รับประกันว่าสุนัขทุกสายพันธุ์หรือสุนัขแต่ละตัวจะมีพฤติกรรมอย่างไร สุนัขจากทุกสายพันธุ์สามารถเข้ากับเด็กได้ดีโดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่ประสบมา การฝึกให้เข้ากับเด็กและบุคลิกภาพ ไม่ว่าจะสายพันธุ์หรือสายพันธุ์ใดก็ตาม และอย่าลืมว่าสุนัขทุกตัวมีขากรรไกรที่แข็งแรง ฟันที่แหลมคม และอาจกัดได้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียด เด็กเล็กและสุนัขทุกสายพันธุ์ควรได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่เสมอและไม่ปล่อยให้ถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังด้วยกัน

เป็นมิตรกับสุนัขอื่น ★ ★

ความเป็นมิตรต่อสุนัขตัวอื่นและความเป็นมิตรกับมนุษย์เป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง สุนัขบางตัวอาจทำร้ายหรือพยายามข่มขู่สุนัขตัวอื่น ถึงแม้ว่าพวกมันจะรักใคร่กับผู้คนก็ตาม บางสายพันธุ์ชอบเล่นมากกว่าต่อสู้ และบางตัวจะหนี สายพันธุ์ไม่ใช่ปัจจัยเดียว สุนัขที่อาศัยอยู่กับเพื่อนร่วมครอบครัวและแม่ของมันจนถึงอายุอย่างน้อยหกถึงแปดสัปดาห์ และใช้เวลาเล่นกับสุนัขตัวอื่น ๆ ในช่วงลูกสุนัข มีแนวโน้มที่จะมีทักษะการเข้าสังคมของสุนัขที่ดี

เป็นมิตรกับคนแปลกหน้า ★

สุนัขที่เป็นมิตรกับคนแปลกหน้าจะทักทายแขกด้วยการกระดิกหางและจุกมูก บางสายพันธุ์อาจขี้อาย ไม่แยแสหรือแม้แต่ก้าวร้าว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนก็ตาม สุนัขที่เคยเข้าสังคมและสัมผัสกับผู้คนหลากหลายประเภท อายุ ขนาดและรูปร่าง ตอนเป็นลูกสุนัขจะตอบสนองต่อคนแปลกหน้าได้ดีกว่าเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ จำไว้ว่าแม้แต่สุนัขที่เป็นมิตรก็ควรอยู่ในสายจูงที่ดีและแข็งแรงในที่สาธารณะ

ด้านสุขภาพของสุนัขพันธุ์เม็กซิกัน แฮร์เลสดีอก

ด้านสุขภาพและการเลี้ยงดู ★ ★ ★

การผลัดขน ★

หากคุณกำลังจะต้องอาศัยอยู่กับกับสุนัขของคุณ คุณจะต้องจัดการกับขนสุนัขบนเสื้อผ้าและในบ้านของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การหลุดร่วงจะแตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์ สุนัขบางผลัดขนตลอดทั้งปี บางตัวผลัดขน ตามฤดูกาล บางตัวทำทั้งสองอย่าง และบางตัวแทบไม่ผลัดขน หากคุณเป็นคนรักความสะอาดเรียบร้อย คุณจะต้องเลือกสายพันธุ์ที่มีขนน้อย หรือผลัดขนในระดับที่คุณรับได้ เพื่อช่วยให้บ้านของคุณสะอาดยิ่งขึ้น

การหลั่งน้ำลาย ★

สุนัขที่มีแนวโน้มจะน้ำลาย น้ำลายอาจยึดไหลเยิ้มที่แขนของคุณ และทิ้งจุดเปียกๆ ไว้บนเสื้อผ้าของคุณเมื่อพวกมันเข้ามาทักทาย หากคุณมีทัศนคติที่สบายๆ ไม่มีอะไรเรื่องน้ำลายของน้องๆ ก็ดีไป แต่ถ้าคุณเป็นคนเรียบร้อยรักสะอาด คุณอาจต้องการเลือกสุนัขที่มีอัตราการหลั่งน้ำลายต่ำมาเลี้ยง

ความเลี้ยงง่าย ★★★★★

บางสายพันธุ์เป็นสุนัขที่ต้องขนแปรง บางสายพันธุ์ต้องการการอาบน้ำ การตัด และการดูแลอื่นๆ เป็นประจำเพื่อรักษาความสะอาดและสุขภาพที่ดี พิจารณาว่าคุณมีเวลาและความอดทนสำหรับสุนัขที่ต้องการการดูแลมากหรือไม่ หรือมีเงินจ่ายให้คนอื่นทำ

สุขภาพทั่วไป ★★★★★

เนื่องจากการผสมพันธุ์ที่ไม่ดี บางสายพันธุ์จึงมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาทางพันธุกรรมบางอย่าง เช่น ข้อสะโพกเสื่อม (**Hip dysplasia**) นี้ไม่ได้หมายความว่าสุนัขทุกตัวในสายพันธุ์นั้นจะเป็นโรคเหล่านี้ แต่หมายความว่าพวกมันอาจกำลังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น หากคุณกำลังรับเลี้ยงลูกสุนัข คุณควรตรวจสอบว่าโรคทางพันธุกรรมใดที่พบได้ทั่วไปในสายพันธุ์ที่คุณสนใจ คุณอาจต้องการถามด้วยว่าคนขายมีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพกายของลูกสุนัขที่อาจเป็นไปได้หรือไม่ อาจจะเป็นของพ่อแม่ของมัน

น้ำหนัก ★★★★★

บางสายพันธุ์มีความอยากอาหารมากและมีแนวโน้มที่จะทำให้น้ำหนักขึ้นได้ง่าย เช่นเดียวกับในมนุษย์ การมีน้ำหนักเกินอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพในสุนัขได้ หากคุณเลือกสายพันธุ์ที่มักจะมีน้ำหนักมาก คุณจะต้องจำกัดอาหาร และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกมันได้ออกกำลังกายเพียงพอ และวัดปริมาณอาหารที่รับประทานในแต่ละวันเป็นมื้อปกติ แทนที่จะทิ้งอาหารไว้ตลอดเวลา
ถามสัตวแพทย์ของคุณเกี่ยวกับอาหารสำหรับสุนัขของคุณและสิ่งที่พวกเขาแนะนำให้เลี้ยงสุนัขของคุณเพื่อให้ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ การเพิ่มของน้ำหนักอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่นๆ หรือทำให้ปัญหาแย่ลง เช่น โรคข้ออักเสบ

ขนาด ★★★★★

สุนัขมีทุกขนาด ตั้งแต่ชิรวาที่ตัวเล็กที่สุดในโลก ไปจนถึงเกรทเดนที่สูงตระหง่าน การใช้พื้นที่ของสุนัขเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจว่าเข้ากันได้กับคุณและพื้นที่อยู่อาศัยของคุณหรือไม่ สุนัขพันธุ์ใหญ่อาจดูแข็งแรงและน่าเกรงขาม แต่บางสายพันธุ์ก็น่ารักอย่างไม่น่าเชื่อ ลองดูและค้นหาสุนัขขนาดที่ใช่สำหรับคุณ

ความสามารถในการฝึกฝนสุนัขพันธุ์เม็กซิกัน แฮร์เลสต์อ็อก

ความสามารถในการฝึกฝน ★★★★★

การฝึกฝน ★★★★★

สุนัขที่ฝึกง่ายจะเชี่ยวชาญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวน้องๆและเจ้าของ (เช่น คำว่า “นั่ง”) การกระทำ (นั่ง) และผลที่ตามมา (การรับขนม) อย่างรวดเร็ว บางสายพันธุ์ก็สามารถฝึกได้อย่างรวดเร็ว แต่บางสายพันธุ์ก็ต้องการเวลา ความอดทน และการทำซ้ำมากขึ้นระหว่างการทำฝึก หลายสายพันธุ์มีความฉลาด แต่เข้าถึงการฝึกอบรมด้วยวิธี “อะไรในตัวฉัน” ซึ่งในกรณีนี้ คุณจะต้องใช้รางวัลและเกมเพื่อสอนให้พวกเขาปฏิบัติตาม คำฝึกสอนของคุณ

ความฉลาด ★★★★★

สุนัขที่ได้รับการเลี้ยงดูสำหรับงานที่ต้องใช้การตัดสินใจ สติปัญญา และสมาธิ เช่น การเลี้ยงปศุสัตว์ จำเป็นต้องออกกำลังกายสมอง เช่นเดียวกับสุนัขที่ได้รับการเลี้ยงดูให้วิ่งตลอดทั้งวันจำเป็นต้องออกกำลังกายร่างกาย หากพวกมันไม่ได้รับการกระตุ้นทางจิตใจที่ต้องการ น้องๆจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ออกมา เช่น การขุดดินและกัดแทะ การฝึกให้เชื่อฟัง และของเล่นกับสุนัขแบบโต้ตอบเป็นวิธีที่ดีในการฝึกสมองให้กับสุนัข เช่นเดียวกับทักษะอื่นๆของสุนัข เช่น ความคล่องแคล่ว การค้นหา และการช่วยเหลือ

การกัดแทะ ★★★★★

โดยทั่วไปในสายพันธุ์ส่วนใหญ่ในช่วงลูกสุนัขและในสายพันธุ์ที่ฟิวเจอร์ ทุกวัย ความปากไวหมายถึงแนวโน้มที่จะกัด เคี้ยว และกัดเล่น (กัดที่นุ่มนวลและไม่เจ็บปวดซึ่งไม่เจาะผิวหนัง) สุนัขบางสายพันธุ์มักจะใช้ปากจับหรือ “ต้อน” สมาชิกในครอบครัวที่เป็นมนุษย์ และพวกมันต้องการการฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้ว่าการแทะของเล่นที่เคี้ยวได้นั้นเป็นเรื่องปกติ แต่ไม่ใช่กับคน สายพันธุ์ปากแข็งมักจะชอบเล่นเกมหาของ รวมถึงการเคี้ยวของเล่นที่อัดแน่นไปด้วยอาหารเม็ดและของขบเคี้ยว

การไล่ล่าเหยื่อ ★★★★★

สุนัขที่ได้รับการเลี้ยงดูเพื่อล่าสัตว์ เช่น เทอร์เรียร์ มีความปรารถนาโดยกำเนิดที่จะไล่ตามและบางครั้งก็ฆ่าสัตว์อื่นๆ สิ่งที่เป็นสิ่งเร้าเช่นแมว, กระรอก, และบางทีแม่แต่รถยนต์ก็สามารถกระตุ้นสัญชาตญาณนั้นได้ สุนัขที่ชอบไล่ล่าจะต้องถูกจูงหรือเลี้ยงไว้ในบริเวณที่มีรั้วกั้นมีอยู่กลางแจ้ง และคุณจะต้องมีรั้วสูงแข็งแรงและปลอดภัยในบ้านของคุณ โดยทั่วไปแล้ว สายพันธุ์เหล่านี้ไม่เหมาะกับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กที่อาจดูเหมือนเหยื่อ เช่น แมว หนูแฮมสเตอร์ หรือสุนัขตัวเล็กๆ ในทางกลับกัน สายพันธุ์ที่ใช้สำหรับการล่านั้น โดยทั่วไปจะไม่ไล่ล่าตามสิ่งเร้า

เห่าและหอน ★★★★★

บางสายพันธุ์เห่า และหอน มากกว่าสายพันธุ์อื่น เมื่อเลือกสายพันธุ์ ให้นึกถึงความถี่ที่สุนัขส่งเสียงเห่าหรือหอน หากคุณกำลังพิจารณาสุนัขล่าเนื้อ จะพบว่าเครื่องหมายการค้าของพวกมันคือส่งเสียงร้องโหยหวน หากกำลังพิจารณาสุนัขเฝ้าบ้าน เมืองที่เต็มไปด้วย “คนแปลกหน้า” จะทำให้ลูกสุนัขของคุณเห่าทั้งวันหรือไม่? หรือคุณอาศัยอยู่ในบ้านที่มีข้อจำกัดเรื่องเสียงหรือไม่? คุณมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงหรือไม่? ถ้าใช่ จากนั้นคุณอาจต้องการเลือกสุนัขสายพันธุ์ที่เงียบกว่า

ความต้องการอิสระ ★★★★★

บางสายพันธุ์รักอิสระมากกว่าพันธุ์อื่น สุนัขนอร์ดิค เช่น ไชบีเรียน ฮัสกี้ ได้รับการเลี้ยงดูมาในที่โล่งกว้าง และหากมีโอกาส พวกมันจะออกผจญภัยหลังจากถูกปล่อยตามสัญชาตญาณ และสุนัขล่าเนื้อจำนวนมากก็ต้องเดินตามจุมูกของมัน – หรือกระต่ายตัวนั้นที่วิ่งข้ามเส้นทาง และมันจะหมายถึงการทิ้งคุณไว้ข้างหลัง โดยไม่สนใจใยดี

ลักษณะทางกายภาพสุนัขพันธุ์เม็กซิกัน แฮร์เลสดีด็อก

ลักษณะทางกายภาพ ★★★★★

ระดับพลังงาน ★★★★★

สุนัขที่มีพลังงานสูง จะมีความแฉะที่พร้อมเข้าชนสนใจทุกสิ่ง สัญชาตญาณเหล่านี้เกิดจากการฝึกฝนสุนัขบางอย่าง เช่น สำหรับล่าหรือใช้ในปศุสัตว์ พวกมันจึงมีความอดทนที่จะทุ่มเทให้กับการทำงานเต็มวัน พวกเขาต้องการการออกกำลังกายและการกระตุ้นทางจิตใจอย่างมาก และพวกเขาก็มักจะใช้เวลากระโดด เล่น และสำรวจสถานที่และกลิ่นใหม่ๆ สุนัขที่ใช้พลังงานต่ำ ก็จะกลับกัน เขาจะเป็นสุนัขรักสงบเรียบร้อย อาจจะงีบหลับทั้งวันเมื่อเลือกสายพันธุ์ ให้พิจารณาถึงระดับกิจกรรมและไลฟ์สไตล์ของคุณเอง หากคิดว่าคุณจะมีสุนัขที่ร่าเริง กระฉับกระเฉง แล้วรู้สึกสนุก หรือคิดว่าน่ารำคาญ

สัญชาตญาณ ★ ★ ★

สุนัขที่กระฉับกระเฉงอาจมีหรือไม่มีพลังงานสูง แต่ทุกสิ่งที่คุณทำ พวกมันทำอย่างกระฉับกระเฉง เช่น นอนจะรัดสายจูง (จนกว่าคุณจะฝึกพวกมันไม่ให้ทำ) พยายามไถผ่านสิ่งกีดขวาง และแม้กระทั่งกินและดื่มอีกใหญ่ พฤติกรรมเหล่านี้ต้องการการฝึกอบรวมอย่างดี เพื่อเรียนรู้มารยาทที่ดี และบางสายพันธุ์อาจไม่เหมาะที่สุดสำหรับบ้านที่มีเด็กเล็กหรือผู้สูงวัยหรืออ่อนแอ ในทางกลับกัน สุนัขที่มีกำลังน้อยมีแนวทางการใช้ชีวิตที่สงบสุขมากกว่า

การออกกำลังกาย ★ ★ ★

บางสายพันธุ์ทำได้ดีด้วยการเดินเล่นรอบ ๆ ช่วงค่ำอย่างช้าๆ บางสายพันธุ์ต้องการการออกกำลังกายอย่างกระฉับกระเฉงทุกวัน หากไม่มีการออกกำลังกายเพียงพอ สายพันธุ์เหล่านี้อาจเพิ่มน้ำหนักและระบายพลังงานที่สะสมไปในแบบที่คุณไม่ชอบ เช่น การเห่า การเคี้ยว และการขุด สายพันธุ์ที่ต้องการการออกกำลังกายเป็นจำนวนมากเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบทำกิจกรรมนอกบ้าน คนกระตือรือร้น หรือผู้ที่สนใจฝึกสุนัขเพื่อแข่งขันกีฬา สุนัขที่ให้พลังงานสูง เช่น ความคล่องแคล่ว

ความขี้เล่น ★ ★ ★

สุนัขบางตัวเป็นลูกหมาตลอดกาล - ขอเกมเสมอ - ในขณะที่บางตัวก็จริงจังและใจเย็นกว่า แม้ว่าลูกสุนัขขี้เล่นจะฟังดูน่ารัก แต่ให้พิจารณาว่าคุณต้องการเล่นเกมถึงเชือกกี่ครั้งในแต่ละวัน และไม่ว่าคุณจะมีเด็กๆหรือสุนัขตัวอื่นๆ ที่สามารถเป็นเพื่อนเล่นกับน้องหมาทั้งวันได้หรือไม่

หน้ารวมสายพันธุ์สุนัข

